

**BCH ĐOÀN TỈNH QUẢNG NAM**

\*\*\*

**ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH**

Số: 1165 -CV/TĐTN-TNNT-CN&amp;ĐT

Quảng Nam, ngày 04 tháng 8 năm 2015

"V/v giới thiệu, nhân rộng các gương thanh niên  
nhận Giải thưởng Lương Định Của  
và các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi"

**Kính gửi: BTV các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.**

Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn trao tặng cho những thanh niên nông thôn có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ và tham gia xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều tấm gương thanh niên làm kinh tế giỏi được nhận giải thưởng cao quý này. Nhằm tuyên truyền, giới thiệu những gương thanh niên nhận Giải thưởng Lương Định Của và các mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi đến với ĐVTN, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

1. Tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi 03 gương thanh niên tiêu biểu nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2015 trên các phương tiện thông tin như website, mạng xã hội Facebook, đài truyền thanh, truyền hình của địa phương... Giới thiệu thông tin cần phải cụ thể và đầy đủ để ĐVTN liên hệ học tập mô hình. Tùy điều kiện, có thể tổ chức cho ĐVTN tham quan, học tập các mô hình này.

STT	Thông tin cá nhân	Tóm tắt thành tích
01	<b>Võ Ngọc Sơn</b> - thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc. SN: 1980 SĐT: 0905710103	Tốt nghiệp Đại học Bách Khoa, vì hoàn cảnh gia đình anh không thể đi làm xa nhà, anh quyết định mạnh dạn đầu tư trang trại. Ban đầu gặp nhiều khó khăn do chưa có kinh nghiệm, kỹ thuật và thị trường đầu ra còn hạn chế. Với tinh thần không nản chí, không lùi bước trước những khó khăn, anh nhiệt tình tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật do huyện, tỉnh tổ chức. Hiện nay mô hình của anh đã được mở rộng với quy mô 25 ha, trong đó có 10.000 con gà, vịt, 500 heo thịt, 50 heo giống, 70 con trâu, 1000 con thỏ giống, 5 ao nuôi cá trê với số lượng 10.000 con. Tổng doanh thu hàng năm 10 tỷ đồng, lãi 4 tỷ. Giải quyết việc làm cho 20 lao động thường xuyên và 40 lao động thời vụ.
02	<b>Nguyễn Văn Kỳ</b> - thôn 3, xã Sông Trà, huyện Hiệp Đức. SN: 1986 SĐT: 0988707125	Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, anh muốn cống hiến sức trẻ của mình để phát triển kinh tế và tăng thu nhập gia đình. Bản thân anh đã tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm nuôi ong. Ban đầu do khó khăn về nguồn vốn anh xin vay từ Ngân hàng CSXH với số tiền 30 triệu đồng và mượn thêm bạn bè anh đầu tư nuôi 150 thùng ong, với nguồn vốn đầu tư ban đầu 100

		triệu, diện tích 01 ha. Sau hai năm anh đã thu hồi vốn. Thu nhập hàng năm 500 triệu giải quyết được 05 lao động.
03	<b>Ngô Thanh Phong</b> - Tổ 2, thôn Vĩnh Xuân, xã Bình Trung, huyện Thăng Bình. SN: 1982 SĐT: 0916899180	Tốt nghiệp ngành kỹ sư xây dựng năm 2005 anh làm việc tại TPHCM đến năm 2012 thì quay về địa phương làm kinh tế. Anh mạnh dạn vay ngân hàng số tiền 150 triệu đồng để đầu tư nuôi chim yến. Song song với mô hình này anh nghiên cứu đầu tư thêm mô hình nuôi bò câu nhốt chuồng với số lượng 300 con. Cuối năm 2013 được sự hỗ trợ của Phòng NN&PTNT huyện anh đầu tư thêm mô hình nuôi heo theo phương pháp đệm lót sinh học. Với cách làm này giảm thiểu được ô nhiễm môi trường, giảm thời gian đầu tư cho chăn nuôi, heo ít bệnh và tăng trưởng nhanh hơn. Nhằm khôi phục làng nghề truyền thống đầu năm 2014 anh đã mở cơ sở mây tre đan để tạo thêm việc làm cho thanh niên tại địa phương. Lãi hàng năm từ 500 triệu đồng, giải quyết việc làm cho 30 lao động.

2. Các đơn vị khảo sát và nắm cụ thể thông tin về các gương thanh niên làm kinh tế giỏi tại địa phương để giới thiệu đến các cơ sở Đoàn và ĐVTN. Tích cực viết bài giới thiệu trên các kênh thông tin của Đoàn và báo chí. Nghiên cứu tổ chức các buổi gặp mặt, giao lưu, nói chuyện giữa thanh niên làm kinh tế giỏi và các bạn ĐVTN để truyền thông điệp về khát vọng khởi nghiệp.

3. Giao Ban Thanh niên Nông thôn- Công nhân và Đô thị: Nghiên cứu, tham mưu việc gặp mặt các gương thanh niên Quảng Nam nhận giải thưởng Lương Định Của qua các năm. Về lâu dài, nghiên cứu việc thành lập câu lạc bộ để tập hợp, kết nối thông tin giữa các gương thanh niên làm kinh tế giỏi nói chung.

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn viết bài, làm phóng sự về các gương thanh niên làm kinh tế giỏi để đăng tải có hệ thống trên website Tỉnh đoàn và lồng ghép trong Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn hằng tháng gửi về các đơn vị. Trước mắt, gửi kèm Công văn này 3 bài phóng sự về 3 gương nhận giải thưởng Lương Định Của năm 2015 qua Q.Office và E-mail công vụ của các đơn vị.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề nghị Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc thông tin, tuyên truyền thường xuyên, rộng khắp và có các giải pháp trợ sức, nhân rộng các gương thanh niên làm kinh tế giỏi.

Nơi nhận:

- TWD: Ban TNNT, BTG, BTC (b/c);
- Đ/c Bí thư, các đ/c PBT Tỉnh đoàn (b/c);
- Như trên (n/cứu, t/hiện);
- Ban TG Tỉnh đoàn (t/hiện);
- Lưu VT, Ban TNNT-CN&ĐT<sup>(34b)</sup>.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Phan Văn Bình